

**สมณสาส์นเนื่องในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ**  
**ของพระคุณเจ้าเซอร์เกีย มิโตรโปลิตแห่งสิงคโปร์และเอเชียอาคเนย์**  
**ถึงบรรดามหาสมณะ ศาสนบิกร ภราดา-ภคินีนักพรต**  
**และคริสตชนออร์ทอด็อกซ์ทุกคนในเขตศาสนปกครองแห่งเอเชียอาคเนย์**

**เรียนบรรดามหาสมณะ คุณพ่อ และพี่น้องชายหญิงที่รักยิ่ง**

ข้าพเจ้าขอกล่าวทักทายท่านทุกคนเนื่องในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพอันน่าชื่นชมยินดี และช่วยให้รอดนี้

เมื่อเราทั้งหลายเฉลิมฉลองช่วงโอกาสสำคัญที่น่าอัศจรรย์นี้ ทำให้เราได้เห็นถึงความรักและพระกรุณาของพระเจ้าที่ทรงมีอย่างเหลือล้น พระศาสนจักรได้เป็นพยานถึงวันพระคริสตสมภพนี้ว่าเป็นวันที่ *ส่องสว่างแสงสว่างแห่งความรู้แก่โลก* (จากบทโทรปาริออนประจำวันสมโภช) นั่นก็คือความรู้ในองค์พระผู้สร้างอย่างแท้จริง เราทั้งหลายต่างนับว่าโชคดี เนื่องจากเราต่างได้รับแสงสว่างอันไม่เสื่อมคลายนี้

กระนั้น ให้เราทุกคนมองไปรอบ ๆ ด้วยว่า “โลก” ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ นั่น *“อยู่ใต้อำนาจของมารร้าย”* (1 ยอห์น 5:19) ณ ตอนนี้งำลังแย่งชิงทุกวัน เราในฐานะคริสตชนออร์ทอด็อกซ์ เมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่ควรเฉยเมยหรือสิ้นหวัง แต่ให้เราพยายามทำในสิ่งที่เป็นการนำพาไปสู่ชัยชนะของแสงสว่างและความดีงามเหนือความมืดมิดและสิ่งชั่วร้าย อันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะคริสตชน เราจะกระทำตามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? ประการแรกนั้น เราทุกคนจำต้องระลึกอยู่เสมอว่า *เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้า และเทพนิกรอำนาจ กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า* (เอเฟซัส 6:12) เราต้องพึงระลึกเสมอว่า มาร ผู้เป็นปฏิปักษ์ดั้งเดิมตัวสำคัญของมนุษยชาติ เป็นผู้ที่ถูกพระเจ้าขับไล่ออกจากสวรรค์นั้นเผ่าระวังและพร้อมจะต่อสู้กับเราอยู่เสมอ

และก็เป็นที่น่าเศร้าใจที่หลายคนต่างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายนี้ ถึงอย่างไร พวกเราที่เป็นผู้มีความเชื่อทั้งหลาย ต่างก็มืองค์พระผู้ช่วยและและผู้อุปถัมภ์ที่

คอยช่วยเหลือเราแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตาม จึงเป็นเหตุให้เราสามารถต้านทานสงครามนี้ได้ อาศัยกิจการฝ่ายจิตที่มุ่งสร้างสันติสุขและความดีบนแผ่นดินโลก ซึ่งให้เริ่มจากตัวเราก่อน จากนั้นก็เริ่มจากครอบครัว และคนรอบข้าง เราทุกคนต่างถูกเรียกมาเพื่อต่อสู้กับบาปอาศัยคุณธรรม และชีวิตที่ดำรงผ่านการอธิษฐานภาวนา การกลับใจ การปรับปรุงตนเองในทางที่ดี และการประกอบกิจเมตตาธรรมตามที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงสั่งสอนเรา

หากโลกเปี่ยมไปด้วยความดีงามมากขึ้นเท่าใด พื้นที่สำหรับความชั่วร้ายก็ยิ่งเล็กลงมากขึ้นเท่านั้น เพราะเหล่าปีศาจของพระศาสนจักรได้สอนไว้ว่า ความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเอง แต่จะปรากฏออกมาเมื่อคุณความดีเริ่มเสื่อมหายไป ดังเช่นความมืดที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาด้วยตัวของมันเอง จะปกคลุมทุกสิ่งในยามที่แสงสว่างหายไป ดังนั้นแล้ว ในฐานะที่เราเป็นทหารของพระคริสตเจ้า ให้เราทุกคนนำพาแสงสว่างแห่งความเชื่อและความรักมาสู่โลกใบนี้เถิด

ข้าพเจ้าขออวยพรท่านทั้งหลายในโอกาสวันสมโภชนี้

ด้วยรักในองค์พระกุมารเยซู

**เซอร์เกีย**

**มิโตรโพลิตแห่งสิงคโปร์และเอเชียอาคเนย์**

**สมณทูตแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ประจำสมเด็จพระอัครบิดร**

สมโภชพระคริสตสมภพ

2025

สิงคโปร์